

ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ ๓๖๕๕



ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการ สน ๔๗๐๐๐

๒๗/กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง การย้ายข้าราชการ

เรียน นายอำเภอโพนนาแก้ว

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาคำสั่งกรมการปกครอง ๓๖๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมการปกครองได้มีคำสั่งให้ย้ายข้าราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง ระดับชำนาญการพิเศษ รายนายภวนัย เกิดมาลัย ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงาน ทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ย้ายมาดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงาน ทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายณัฐวัสต์ วิริยานภรณ์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

ที่ทำการปกครองจังหวัด
กลุ่มงานปกครอง
โทร. ๐ ๔๒๗๑ ๑๔๖๑



คำสั่งกรมการปกครอง
ที่ ๓๖๓ /๒๕๖๗
เรื่อง ย้ายข้าราชการ

เพื่อให้การบริหารราชการของกรมการปกครองเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเพื่อประโยชน์ของทางราชการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๗ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดย ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๓ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่ง ประเภทวิชาการในหรือต่างกระทรวงหรือกรม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยความเห็นชอบของรองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านกิจการความมั่นคงภายใน จึงย้ายข้าราชการ จำนวน ๕ ราย ดังบัญชีรายละเอียด แนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายอรรษิษฐ์ สัมพันธ์รัตน์)
อธิบดีกรมการปกครอง

กรมการปกครองย้ายข้าราชการ

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธ์รัตน์ อธิบดีกรมการปกครอง

ได้ลงนามในคำสั่ง ที่ ๓๖๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

ย้ายข้าราชการตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน ๔๒ ราย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ	ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง	ให้ดำรงตำแหน่ง
๑	นางธนัญญา เร่งถนอมทรัพย์ หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี (ช่วยราชการ วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง)	หัวหน้ากลุ่มงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการฝึกอบรม ส่วนอำนวยการฝึกอบรม วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง
๒	นายทวีศักดิ์ ชาวไชย หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอตอยสะแก จังหวัดเชียงใหม่	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานสืบสวนสอบสวนคดีอาญา ๒ ส่วนการสอบสวนคดีอาญา สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง
๓	นายจิระศักดิ์ คงธนาวารสกุล หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต	หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
๔	นายพนม เหล็กเพชร หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี (ช่วยราชการ สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง)	หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
๕	นายอัศนัย ศิริ หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
๖	นางอนุมาต คะสีทอง หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี	หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ	ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง	ให้ดำรงตำแหน่ง
๒๘	นายธนัช ชนะผล หัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคง ที่ทำการปกครองอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี (ช่วยราชการ ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา จังหวัดสงขลา)	หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
๒๙	นางจินตนา พรหมหัตต์ หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ (ช่วยราชการ สำนักบริหารการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง)	หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
๓๐	นายภูวนัย เกิดมาลัย หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม	หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอโพธิ์นาแก จังหวัดสกลนคร
๓๑	นายบุชา จันทรมิล หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี (ช่วยราชการ สำนักอำนวยการกองอำนวยการรักษาความ มั่นคงภายใน กรมการปกครอง)	หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร
๓๒	นายมนู บุญสนอง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ (ช่วยราชการ สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง)	หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
๓๓	นางขวัญกมล ศิริรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช (ช่วยราชการ ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา จังหวัดสงขลา)	หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

๗๗

๘๗